



โรงเรียนวัดเทียนถวาย

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๕)

โรงเรียนวัดเทียนถวาย ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖



โรงเรียนวัดเทียนถวาย บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ คูน้ำข้างโรงเรียนซึ่งเป็นที่พักน้ำเสียของคนในชุมชนและโรงเรียน ปัญหาขยะ และประชากรย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถต่อยอดงานสิ่งแวดล้อมได้อย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนได้รับรางวัล โครงการเยาวชนร่วมใจ ลดน้ำเสีย คืบน้ำใส ให้เจ้าพระยา โครงการตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน

อัตลักษณ์ คือ โรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กให้มีลักษณะโดดเด่นในด้านการบันทึกประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นประจำ โดยร่วมมือกันทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นประจำโดยไม่ต้องควบคุม และร่วมกันอนุรักษ์น้ำ



พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนมีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำรูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL โดยใช้การทำงานของสมองมาเป็นฐานจัดการเรียนรู้ และโรงเรียนยังมีแผนในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ ร้านค้าในโรงเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สวนสมุนไพร น้ำตก สวนหย่อม ห้องสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

ด้านขยะ โรงเรียนร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโตะ ในการเก็บกล่องนมที่ใช้แล้วสะสมให้ บริษัท อายิโนะโมะโตะ นำไปต่อเป็นหลังคาบ้านให้แก่ชาวบ้านพี่น้องทางภาคเหนือ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ด้านน้ำ นำเอาวิธีการนโยบายของ E-co school มาใช้ในการกำจัดน้ำเสีย โดยสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมลดน้ำเสีย คืบน้ำใส ให้เจ้าพระยา กิจกรรมเด็ก ม.ปลาย เปลี่ยนโลกเด็กประถมก็ได้ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่

จะประชุมเด็กที่จะเข้าร่วมกิจกรรม แล้วแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเสนอกิจกรรมของกลุ่มว่าปัญหาในโรงเรียนและ
ในชุมชนเป็นอย่างไร นักเรียนอยากทำอะไรในการแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา

พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านใหม่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมหลุมหลบภัย
สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ กิจกรรมสวนสมุนไพรในวัดเทียนถวาย กิจกรรมคุณภาพน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดเทียนถวาย
กิจกรรมการระบาคของใช้เลือดออก กิจกรรมโทษภัยของยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ

